
	MATICHON INFORMATION CENTER	Subject Heading :
Source :		
Date : ๒๑ ส.ค. 2561	Page : 2	No : 61079778



2

กรณีโรงไฟฟ้าถ่านหิน ควรตัดสินใจด้วย 'ประชาคม'

ภายหลังนายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกับกลุ่มต่อต้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ที่ออกมาเคลื่อนไหวในนาม “เครือข่ายปกป้องสองฝั่งทะเล กระบี่-เทพา ยุติโรงไฟฟ้าถ่านหิน”

โดยในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ประกอบด้วย 4 ประเด็นสำคัญได้แก่

1.ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ถอนรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ(EHIA) โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา และรายงาน EHIA โรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ ออกจากสำนักงานนโยบายและแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.ให้กระทรวงพลังงานดำเนินการให้มีการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์(SEA)เพื่อศึกษาว่าพื้นที่จังหวัดกระบี่ และอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา มีความเหมาะสมในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือไม่ โดยจะต้องจัดทำด้วยนักวิชาการที่มีความเป็นกลางที่ทั้งฝ่ายยอมรับร่วมกันหากการศึกษานี้ชี้ชัดว่าการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินไม่เหมาะสม กฟผ. จะต้องยุติการดำเนินการโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินทั้งสองพื้นที่ โดยให้การจัดทำรายงาน SEA ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 9 เดือนนับแต่วันลงนาม และกระทรวงพลังงานต้องออกคำสั่งกระทรวงให้ผลการจัดทำรายงานเชิงยุทธศาสตร์มีผลผูกพันกับการดำเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่และเทพา

3. หากผลการศึกษารายงาน SEA บ่งชี้ว่าพื้นที่มีความเหมาะสมในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ในขั้นตอนการจัดทำรายงาน EHIA จะต้องจัดทำโดยคนกลางที่ได้รับการยอมรับร่วมกัน

4. ให้คดีความระหว่าง กฟผ. และเครือข่ายฯ เลิกแล้วต่อกัน

ทั้งนี้ผลจากบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ทำให้โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ และเทพา ต้องเลื่อนยาวออกไปอีกอย่างน้อย 2 ปีโดยปริยาย

ขณะที่อีกด้านหนึ่งมีอีกกลุ่มมวลชนที่เรียกตัวเองว่า "เครือข่ายคนเทพาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ได้ออกมายื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อแสดงพลังในการสนับสนุนให้มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา

โดยนายทลี สาเมาะ ประธานเครือข่ายดังกล่าว ระบุว่าชาวบ้านในพื้นที่เห็นด้วยกับการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา เพราะเกิดประโยชน์ต่อชุมชน ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้และทั้งประเทศ จึงจำเป็นที่รัฐบาลต้องเร่งรัดการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ซึ่งมีคนในพื้นที่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่คัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแห่งนี้ นอกนั้นผู้ต่อต้านคัดค้านที่มาจากต่างพื้นที่

ทั้งนี้โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินทั้งสองแห่งดังกล่าว มีปัญหาเกิดข้อขัดแย้งมายาวนาน และยืดเยื้อเรื้อรังมาตลอดรัฐบาลนี้ เนื่องจากมีทั้งผู้สนับสนุนและต่อต้าน

ฉะนั้น ทางออกที่เหมาะสม คือเปิดให้คนในพื้นที่เป็นฝ่ายตัดสินใจเองว่า ต้องการโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือไม่ ผ่านการลงประชามติตามแนวทางที่ควรจะเป็นตามระบอบประชาธิปไตย

